



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑๐
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๒
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๓
ภาคผนวก	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

## บทนำ

### ๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ ความความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่าง เป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓



### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b> <b>๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Smart I Pole) เทศบาลตำบลสนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้เทศบาลตำบลสนาเมือง มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลที่ครบถ้วน มีนวัตกรรม(แอปพลิเคชัน) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลที่มีประสิทธิภาพสามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาไฟฟ้าส่องสว่างมีฐานข้อมูลซ่อมแซมไปไฟฟ้า ไม่ซ้ำซ้อน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <b>๒.๒ แผนงานการเกษตร</b>		
๑	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (สำนักปลัด)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเนื่องจากมีความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน สังคม และการพัฒนาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดทำความสะอาด การดูแล ลำเหมือง คูคลอง และถนน ให้มีความสะอาดเป็นต้น และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่



รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
(โครงการที่เกินศักยภาพ)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>		
<b>๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านข้าวแต่น้อย ตำบลสนทรายหลวง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บริเวณถนนสายบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดอุบัติเหตุ/อาชญากรรมในพื้นที่
<b>๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>		
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายต้นแพ่งถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เนื่องจากบริเวณฝายต้นแพ่ง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน “ซินลากู” ทำให้ผนังดินขาด มวลน้ำได้ทะลักล้นทำให้ถนนขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะถนนป้องกันการพังทลายของดิน
<b>๒.๓ แผนงานการเกษตร</b>		
๔	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและภัยแล้ง ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของลำเหมืองภายในเขตรับผิดชอบ
๕	โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตำบลสนาเม็ง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของลำเหมืองภายในเขตรับผิดชอบ





ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข		
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนาเมือง อำเภอสนทราญ จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสนาเมือง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน - ครุภัณฑ์การเกษตร - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



## รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องบันทึกเวลาทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง (งานกรรณการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์บันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์สำหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสนาเม็ง
๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็ง ประกอบด้วย ๑. ปั้มน้ำลึก Submersible ชนิดหัวสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๒. ตู้สวิตช์บอร์ดควบคุมปั้มน้ำ ขนาด ๑.๕ HP. ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๓. ถังกรองน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ X ๑๒๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์ และสารกรอง จำนวน ๑ ชุด ๔. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็ง เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็งให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ตรวจสอบและซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด รั่วซึม ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้หนังพักคอยแบบแถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด (กองคลัง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเก้าอี้หนังพักคอย สำหรับบริการประชาชนมาติดต่อราชการ กองคลัง
<b>แผนงานการศึกษา</b>		
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา และรัฐพิธี
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องทำน้ำเย็น ๑ หัวก๊อกร จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองการศึกษา)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น ๑ หัวก๊อกร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนาเม็ง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>		
๖	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรค
๗	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV แบบมือถือระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV แบบมือถือ ระบบไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรค
๘	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองสาธารณสุขฯ)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน
๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอดอเรล ๑,๔๐๐ ซีซี ๗๐ แรงม้า (กองสาธารณสุขฯ)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน
๑๐	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองสาธารณสุขฯ)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งาน ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม และเพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นของกองช่าง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
๑๒	ครุภัณฑ์สำรวจ - กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๒๔ เท่า จำนวน ๑ กล้อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์กล้องระดับเพื่อมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการวัดระดับระยะพื้นที่งานทาง เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจงานสะพานงานทาง ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๓	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - สว่านกระแทกไร้สาย ขนาด ๑๘ v จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เครื่องเจาะสว่างไฟฟ้า เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๔	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - สว่านโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์การจัดซื้อเครื่องเจาะสว่างไฟฟ้า เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>		
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้นั่งพักคอยแบบแถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอย สำหรับบริการประชาชนมาติดต่อราชการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
<b>แผนงานการเกษตร</b>		
๑๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	๑	๗๐,๐๐๐
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	๑	๗๐,๐๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๒	๔,๐๒๑,๐๐๐	-	-	๒	๔,๐๒๑,๐๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๖๓๔,๐๐๐	-	-	๑	๑,๖๓๔,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๒	๗๘๑,๐๐๐	-	-	๒	๗๘๑,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๕	๖,๔๓๖,๐๐๐	-	-	๕	๖,๔๓๖,๐๐๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๗๒๓,๐๐๐	๑	๓,๗๒๓,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๗๒๓,๐๐๐	๑	๓,๗๒๓,๐๐๐
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สิ่งคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๒	๑๕๒,๕๐๐	๒	๑๕๒,๕๐๐	๔	๓๐๕,๐๐๐
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑๕๒,๕๐๐	๒	๑๕๒,๕๐๐	๔	๓๐๕,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๘	๖,๖๕๘,๕๐๐.๐๐	๓	๓,๘๗๕,๕๐๐.๐๐	๑๑	๑๐,๕๓๔,๐๐๐.๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Smart I Pole) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อให้เทศบาลฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลที่ครบถ้วน ๒. เพื่อให้เทศบาลฯ มีนวัตกรรม (แอปพลิเคชัน) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ๔. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาไฟฟ้าส่องสว่างมีฐานข้อมูลซ่อมแซมไปฟ้าไม่ซ้ำซ้อน	สำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	จัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ	๑. เทศบาลฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลที่ครบถ้วน ๒. เทศบาลฯ มีนวัตกรรม (แอปพลิเคชัน) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลที่มีประสิทธิภาพ ๓. เทศบาลฯ สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาไฟฟ้าส่องสว่างมีฐานข้อมูลซ่อมแซมไปฟ้าไม่ซ้ำซ้อน	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	๑. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของจิตอาสาในการปฏิบัติ ภารกิจให้เกิดประโยชน์กับ ประชาชน สังคม และการ พัฒนาท้องถิ่น และ สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดทำ ความสะอาด การดูแล ลำเหมือง คูคลอง และ ถนน ให้มีความสะอาด เป็นต้น ๒. เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	ผู้นำชุมชน จิตอาสา ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ใน พื้นที่ตำบลสันนาเม็ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	๑. สามารถจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ใน พื้นที่ตำบลสันนาเม็ง ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด (งานกิจการ สภาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่	เด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็งจำนวน ๕๐ คน	-	-	-	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	กองการศึกษา
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๕๒,๕๐๐	๑๕๒,๕๐๐	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
แบบ ผ. ๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านข้าวแทน้อย ตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๑.๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๕๐๑,๐๐๐	ความยาวนาน ที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง/ อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บริเวณถนนสายบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๒ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืน ๒. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดอุบัติเหตุ/อาชญากรรมในพื้นที่	ติดตั้งโซล่าเซลล์จำนวน ๕๖ จุด	-	-	-	๒,๕๒๐,๐๐๐	-	จำนวนที่ติดตั้ง	๑. ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืน ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอุบัติเหตุ/อาชญากรรมในพื้นที่	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๔,๐๒๑,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝาย ต้นแพ่งถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านปากกล้วย ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อลดปัญหา การกัดเซาะถนน ป้องกันการพังทลาย ของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๖๓๔,๐๐๐	-	ความยาวของ กำแพงกันดิน ที่ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ลดการกัดเซาะ ของผิวจราจร ป้องกันการ พังทลายของดิน	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๑,๖๓๔,๐๐๐	-	-	-	-



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของลำเหมืองภายในเขตรับผิดชอบ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำเหมือง สาธารณประโยชน์	๑. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและแรงงานคน ลำเหมืองกุดพื้นที่ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๒. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและแรงงานคน ลำเหมืองห้าพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๕๔,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๘๓,๐๐๐	-	ความยาวของลำเหมืองที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ	๑. ลำเหมืองสาธารณะ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง ๒. ลดปัญหาน้ำท่วมขังของลำเหมือง สามารถ ระบายน้ำของลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๓. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและ แรงงานคน ลำเหมืองแหม พื้นที่ หมู่ที่ ๕, ๑๐ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๙,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ๔. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร และแรงงานคน ลำน้ำโจ้ พื้นที่ หมู่ที่ ๒, ๗ ตำบลสันนาเม็ง ขนาด ท้องเหมืองกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและสิ่งกีด ขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๔๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร								

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการกำจัดวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตำบล สันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ลำเหมืองภายในเขต รับผิดชอบ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ของลำเหมือง สาธารณะ ประโยชน์	๑. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร และแรงงานคน ลำเหมืองกอน พื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๒, ๑๐, ๕, ๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่กำจัดเศษวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและ แรงงานคน ลำน้ำกวาง พื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๖ และ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล สันนาเม็ง ขนาดท้องเหมืองกว้าง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ กำจัดเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทาง น้ำไม่น้อยกว่า ๘๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๙๘,๐๐๐		ความยาว ของลำ เหมืองที่ ดำเนินการ กำจัดวัชพืช แล้วเสร็จ	๑. สำเหมืองสาธารณะ ได้มีการพัฒนาและ ปรับปรุง ๒. ลดปัญหา น้ำท่วมขังของ ลำเหมือง สามารถ ระบายน้ำของ ลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ้ำฮอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - ครุภัณฑ์การเกษตร - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๓,๗๒๓,๐๐๐	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้วเสร็จ	ศูนย์บริการสาธารณสุขมีศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการและมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓,๗๒๓,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
(แบบ ผ.๐๓)

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เครื่องบันทึกเวลาทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๔,๕๐๐	-	สำนักปลัด (งาน เจ้าหน้าที่)
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	- โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกอบด้วย ๑. บั๊มน้ำลึก Submersible ชนิดหัว สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๒. ตู้สวิตช์บอร์ดควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด ๑.๕ HP. ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๓. ถังกรองน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ X ๑๒๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์ และ สารกรอง จำนวน ๑ ชุด ๔. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้นั่งพักคอยแบบแถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๑๐,๖๔๐	-	กองคลัง
๔	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๖,๓๕๐	-	กอง การศึกษา
๕	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	- เครื่องทำน้ำเย็น ๑ หัวก็อก จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๑๓,๔๐๐	-	กอง การศึกษา

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓**  
**เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๗	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV แบบมือถือ ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๓๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๘	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๙	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอลเรล ๑,๔๐๐ ซีซี ๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๑๐	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	-	๗๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๕๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๒	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	- กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๒๔ เท่า จำนวน ๑ กล้อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๓	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- ส่วนกระแทกไร้สาย ขนาด ๑๘ v จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕,๖๐๐	-	กองช่าง
๑๔	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- ส่วนโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๙,๕๘๐	-	กองช่าง
๑๕	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้นั่งพักคอยแบบแถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๑๐,๖๔๐	-	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชนฯ)
๑๖	แผนงานการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๑๘๒,๕๐๐	-	สำนักปลัด
รวม					-	-	-	๙๔๐,๒๑๐	๓,๗๒๓,๐๐๐	



# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็งและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง